

ผลการตัดสิน 'โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล'



**ประกาศผล**  
**โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์**

**ชนะเลิศ**

ผลงานของ  
นายรสลับ บิสปี  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

**รอง 1**

ผลงานของ  
น.ส.พิชญ์รัตน์  
จิระเวชกิจกุล  
นักศึกษาชั้นปีที่ 5

**รอง 2**

มีผู้เข้าร่วมลงคะแนน  
จำนวน 549 คน

31 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก 'โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล' ซึ่งได้จัดการประกวดระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ มีตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปีที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสื่อสารภาพลักษณ์อันโดดเด่นของคณะฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาคมเภสัชมหิดลในการพัฒนาคณะฯ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรภายในได้นำความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร โดยโครงการประกวดนี้เปิดรับสมัครและได้เชิญชวนให้ประชาคมเภสัชมหิดล อันได้แก่

นักศึกษาปัจจุบันและบุคลากรปัจจุบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ รวมออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปีของคณะฯ และส่งเข้าประกวดซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เข้าร่วม รวมจำนวน 10 ผลงาน

จากผู้เข้าประกวดทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนอกจากนี้ ยังจัดให้ประชาคมเภสัชมหิดลได้มีโอกาสโหวตผลงานที่ชื่นชอบซึ่งเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 ผลงานไปเมื่อวันที่ 18-27 มกราคม 2560 อีกด้วย บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลงานใน 'โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล' ได้ทำการนับผลโหวตจากประชาคมเภสัชมหิดล รวม 549 เสียง และได้พิจารณาตัดสินผลงานทั้ง 3 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ผลการตัดสิน 'โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล' ปรากฏว่า  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ "เภสัชมหิดลก้าวไกล เดินหน้าไปอย่างยั่งยืน" โดยนางสาวกานตพร เจาะล้าลึก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัดงานการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ "50 ปีคุณไทย ก้นภัยเขี้ยวเมะกอก" โดยนายรุสลับ นิสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ "50 ปี ซอเมะกอกเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยนางสาวพิชญ์รัตน์ จิระเวชกิจกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5  รายละเอียดและแนวคิดของผลงาน  <http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/downloaddoc.php?downloadid=2658&dep> ณ ที่นี้